

GẶP MẶT KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/4, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2022). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh

hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu các đơn vị, địa phương. Ngày 20/4/1947, Tỉnh đội Dân quân Thái Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh) được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, LLVT tỉnh Thái Bình không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, LLVT tỉnh cùng nhân dân kiên cường chiến đấu, mưu trí, sáng tạo, lập nên những chiến

công đặc biệt xuất sắc, phối hợp và chi viện đắc lực cho chiến trường trên phạm vi cả nước... Toàn tỉnh có 129 tập thể, 82 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 5.335 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hơn 23 vạn người được thưởng huân chương, huy chương kháng chiến các loại. LLVT tỉnh Thái Bình vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân... Phát huy truyền thống "Đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng", những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh

đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. LLVT tỉnh phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực; tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 tổ chức đều đạt thứ hạng cao... Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, biểu dương những chiến công xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thái Bình đã đạt được trong suốt 75 năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh đã được Đại hội XIII của Đảng xác định; tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng

thường trực, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch tác chiến, phối hợp luyện tập thuần thực các phương án chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và rèn luyện LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh.

TRINH CƯỜNG

KỶ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC...

(Tiếp theo trang 1)

lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số đơn vị của tỉnh. Theo dự kiến, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, chủ yếu là các tờ trình liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giao thông, đất

đai và một số nội dung quan trọng khác. Trong đó có các tờ trình về: thông qua dự án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp (KCN) Tiên Hải 2 (Tiền Hải), KCN Thủy Trường (Thái Thụy), KCN - đô thị - dịch vụ Thái Thượng (Thái Thụy), khu bến cảng Diêm Điền (Thái

Thụy), KCN - đô thị - dịch vụ Tân Trường (Thái Thụy); thông qua đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị; việc chuyển mục đích sử dụng đất để trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; phê duyệt phương án giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc

phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm nội dung liên quan đến các tờ trình trình kỳ họp, bổ sung tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành

(Tiền Hải). Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất kỳ họp sẽ xem xét thảo luận 21 tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung khác; thống nhất kỳ họp diễn ra sáng ngày 29/4/2022 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là những tờ trình quan trọng, các ban HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp cận và tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng luật, nâng cao chất lượng; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo tài liệu và các điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công.

HOÀNG LANH

VŨ THƯ 22 cánh đồng lớn sản xuất lúa và cây màu

Đến nay, huyện Vũ Thư xây dựng được 22 cánh đồng lớn sản xuất lúa và cây màu, tổng diện tích 1.345ha.

Trong đó, huyện có 19 cánh đồng lớn sản xuất lúa với tổng diện tích 1.190ha, chủ lực các giống lúa chất lượng cao như T10, TBR 225, Bắc thơm. Trên các cánh đồng lớn trồng lúa, hầu hết nông dân tuân thủ cùng giống, cùng phương thức gieo cấy, tạo thuận lợi trong việc cơ giới hóa toàn bộ các khâu sản xuất, giảm chi phí đầu tư. Một số địa phương đã liên kết bao tiêu sản phẩm lúa góp phần đưa hiệu quả sản xuất lúa trên các cánh đồng lớn cao gấp từ 1,2 - 1,3 lần so với các xứ đồng nhỏ lẻ. Ngoài ra, huyện Vũ Thư đã xây dựng được 3 cánh đồng lớn sản xuất cây màu với tổng diện tích 155ha, trồng các cây màu như cải bắp, bí xanh, dưa, khoai tây, cà chua... Với quy mô lớn, thuận lợi trong việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm, nhiều cánh đồng lớn trồng cây màu cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2 - 3 lần so với cánh đồng truyền thống.

QUYNH LƯU



Nông dân xã Song An (Vũ Thư) thu hoạch khoai tây.

THÁI THUY CẤP GẦN 40.000 liều vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2022, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thái Thụy đã tiếp nhận và cấp gần 40.000 liều vắc-xin các loại cho các xã, thị trấn tổ chức đợt tiêm phòng theo đúng kế hoạch, trong đó gồm: 15.865 liều vắc-xin dịch tả lợn, 8.610 liều vắc-xin tụ cầu, 10.690 liều vắc-xin phó thương hàn, 8.996 liều vắc-xin dại...

Theo đánh giá của ngành chức năng huyện Thái Thụy, tính đến ngày 19/4, toàn huyện có 36/36 xã, thị trấn đã tổ chức triển khai tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè, nhiều xã đạt kết quả cao. Sau đợt tiêm phòng đại trà, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tiêm bổ sung hàng tháng các loại vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng theo quy định đồng thời giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi sau tiêm phòng, phát hiện và xử lý kịp thời những vật nuôi phản ứng vắc-xin, dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm.

TRẦN TUẤN

ĐÔNG HƯNG Doanh nghiệp vượt khó ổn định sản xuất

Trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng đã chủ động đề ra các giải pháp linh hoạt để ổn định sản xuất.

Địu chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các sản phẩm cùng loại trên thị trường song nhờ không ngừng đổi mới mẫu mã, đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, chủ động tìm nguồn nguyên liệu đầu vào, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Công ty TNHH Hoa Việt (cụm công nghiệp Nguyễn Xá) đã vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất. Bà Chu Thị Thắm,

Giám đốc Công ty cho biết: Trong bối cảnh khan hiếm nguồn lao động, Công ty đã đầu tư máy móc tự động hóa, ưu tiên tuyển dụng lao động lớn tuổi làm việc trực tiếp tại Công ty, đồng thời tìm nguồn lao động về tỉnh. Công ty đang tạo việc làm trực tiếp cho 120 lao động với thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng và hàng nghìn lao động về tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Công ty sản xuất trên 20 triệu sản phẩm bột lửa ga,

trên 300.000 đồ dùng học tập các loại, doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng.

Đã có thời gian Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện G8 (cụm công nghiệp Nguyễn Xá) phải dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng vì dịch Covid-19; song nay, với nhiều biện pháp bảo vệ sản xuất hiệu quả, Công ty đã khắc phục được khó khăn về thiếu lao động, đầu ra cho sản phẩm. Ông Nguyễn Quang Thành, đại diện Công ty chia sẻ: Để đạt mục tiêu đề ra trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Công ty siết chặt công tác phòng, chống dịch, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công nhân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; tổ chức khử khuẩn thường xuyên tại nhà xưởng, nhà ăn... Đồng thời, linh hoạt điều chỉnh các biện pháp sản xuất, ưu tiên thực hiện trước các đơn hàng gấp, khuyến khích người lao động tăng ca, làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ. Các chế độ của người lao động đều được thực hiện đầy đủ và có thêm tiền thưởng tăng



Công ty TNHH Hoa Việt đầu tư nhiều máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

ca. Bởi vậy, người lao động đều nỗ lực cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện Công ty đang giải quyết việc làm cho 150 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động về tỉnh. Quý 1/2022, Công ty sản xuất được 10 triệu sản phẩm đèn pin, bóng đèn led, vớt mẫu các loại, đạt doanh thu trên 20 tỷ đồng.

Do đặc thù sử dụng nhiều lao động, các doanh nghiệp ngành may mặc gặp nhiều khó khăn trong phòng, chống dịch. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh, thích ứng với tình hình mới. Trước thực trạng nhiều lao động phải nghỉ để cách ly, điều trị Covid-19, một số doanh nghiệp đã tuyển dụng lao động thời vụ để bù cho số lao động thiếu hụt, đảm bảo với các đối tác để giao, hoàn thời gian giao hàng. Theo ông Nguyễn

Hải Phong, Giám đốc Xí nghiệp May Đông Hưng, trước đây Xí nghiệp hay hợp đầu giờ nhưng từ khi dịch bùng phát triển khai họp trên nhóm zalo, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở công nhân thực hiện tốt khuyến cáo "5K", đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn. Xí nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, làm vách ngăn để phòng, chống dịch. Bộ trí công nhân chưa bị mắc Covid-19 ở các tổ lại với nhau để duy trì dây chuyền sản xuất thay vì buộc phải tạm thời đóng cửa nhà máy; đồng thời, lên phương án cụ thể khi người mắc Covid-19 hồi phục, đi làm trở lại để đẩy mạnh sản xuất, bàn giao các đơn hàng đã ký với đối tác đúng thời gian quy định.

Huyện Đông Hưng có trên 740 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Từ khi dịch Covid-19 bùng

phát diện rộng, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, quý 1/2022, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện vẫn tăng 14,47% so với cùng kỳ năm 2021. Các ngành dệt may, gia công cơ khí, sản xuất đồ gỗ, sản xuất bột lửa ga... có mức tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch. Khỏi sắc này có được là do doanh nghiệp luôn có sự sát cánh, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền các cấp; bản thân các doanh nghiệp rất nỗ lực, sáng tạo thực hiện mục tiêu kép, biến nguy thành cơ để vươn lên, đồng thời thực hiện tốt các chế độ với người lao động, qua đó động viên người lao động chung tay cùng doanh nghiệp giữ vững sản xuất, duy trì việc làm, thu nhập của chính họ.

HIỆU NGHĨA



Sản xuất tại Xí nghiệp May Đông Hưng.

ĐÔNG MINH Làm giàu từ nuôi ngao

Cùng với phát triển nhiều mô hình nuôi tôm, cua, cá, hiện nay, nuôi ngao ở xã Đông Minh (Tiền Hải) là một trong những thế mạnh, đem lại thu nhập cao, ổn định cho nhiều hộ nuôi trồng thủy sản.

Ông Bùi Văn Sáng, thôn Ngải Châu nhiều năm qua đã thành công trong việc nuôi ngao. Ông cho biết: Khởi nghiệp nuôi trồng thủy sản từ đồng vốn ít ỏi và gặp không ít thất bại do thiếu kinh nghiệm nhưng chính thất bại đã giúp tôi có thêm nhiều bài học kinh nghiệm. Để nuôi ngao thành công phải nắm vững kỹ thuật, trước khi thả ngao giống

phải vệ sinh bãi triều như dọn bỏ các vỏ nhuyễn thể, san phẳng bãi; con giống nên thả giống ngao lớn sẽ nhanh thu hoạch và đỡ bị thất thoát; bãi thả ngao có nền đất cát hoặc cát pha bùn, bãi nuôi phải bằng phẳng để thích hợp nhất cho ngao phát triển. Năm 2021, từ 9ha nuôi ngao thương phẩm, gia đình tôi thu trên 3 tỷ đồng. Cùng với nuôi ngao

thương phẩm, hiện nay nhiều hộ dân xã Đông Minh đã quy hoạch mở rộng diện tích nuôi ngao giống mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Ông Nguyễn Văn Sửu, thôn Ngải Châu chia sẻ: Nuôi ngao vất vả vì phải thường xuyên theo dõi thủy triều, tình hình dịch bệnh nhưng đổi lại đây là nghề đem lại lợi nhuận cao gấp 3 - 4 lần so với vốn bỏ ra. Trước vụ nuôi thả ngao cần kỹ

trùng đảm bãi, theo dõi sự thay đổi đột ngột của thời tiết để có chế độ chăm sóc phù hợp. Khi thu hoạch ngao thương phẩm nên thu hoạch vào thời điểm đầu năm và cuối năm để được giá và thuận lợi về thời tiết, nước thủy triều. Ngao sống hoàn toàn bằng nguồn thức ăn tự nhiên, chủ yếu là phù du, tảo biển. Giá ngao giống hiện nay khoảng 19.000 đồng/1.000 con/1kg; ngao thương phẩm từ 10.000 - 25.000 đồng/1kg.

Ông Bùi Duy Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết: Đông Minh có gần 500ha nuôi ngao, trong đó ngao thương phẩm chiếm 70%, ngao giống 30%. Để nuôi ngao phát triển theo hướng bền vững, chính quyền xã đã quy hoạch vùng nuôi ngao thương phẩm và ngao giống bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để ra. Việc các

bãi triều được quy hoạch đã giảm thiểu các hộ dân tự phát, tranh chấp diện tích, vùng nuôi của các thôn được phân bổ hợp lý. Chính quyền đã phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức ương nuôi, chăm sóc con giống để người dân từng bước làm chủ khoa học kỹ thuật, cung cấp con giống chất lượng cho bà con trong vùng. Thường xuyên khuyến cáo các hộ nuôi tuân thủ các biện pháp kỹ thuật và quy trình nuôi, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an ninh vùng bãi triều. Nuôi ngao chi phí lớn nhất là tiền đầu tư cải tạo ao, không mất chi phí thức ăn. Nghề nuôi ngao cũng có nhiều thăng trầm, tuy nhiên cuộc sống của người dân nơi đây đổi thay rõ rệt, nhiều hộ đã giàu lên, có "cửa ăn của để",

xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm phương tiện sinh hoạt đắt tiền cũng từ nguồn lợi nuôi ngao. Hiện nay, nhiều hộ dân ở Đông

Minh chú trọng nuôi ngao thương phẩm, xuất bán hàng nghìn tấn ngao cho Công ty TNHH Nghêu Thái Bình và thị trường ngoài

tỉnh. Năm 2021, nghề nuôi ngao mang lại lợi nhuận cho người dân Đông Minh trên 100 tỷ đồng.

MANH THẮNG



Các hộ dân xã Đông Minh thu hoạch ngao giống.